

ปีเตอร์ ลี (PETER LI) – ชั้นปี 2019
นักเรียนนานาชาติแห่งปี 2019
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์

“ในช่วงเวลาที่น็อกซ์แกรมมาสกูล คุณอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้ผมจริง ๆ ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิถีเพิ่มคุณค่าส่วนตัวให้สูงสุดอีกด้วย

ผมภูมิใจในตัวเองมากที่ได้เป็นเด็กน็อกซ์ ความรู้สึกนี้เริ่มต้นทันทีที่ผมสวมเสื้อสูทของโรงเรียน และผมสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่า ความรู้สึกนี้จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิต

ผมตัดสินใจเรียนสาขาศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเพราะบทบาทของการเป็นครูมีความสำคัญต่อโลกนี้อย่างยิ่ง ผมพร้อมที่จะรับความท้าทายนี้”

ปัจจุบันปีเตอร์ทำหน้าที่พี่เลี้ยงนักเรียนนานาชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำของเรา



ชีวิตนักเรียนประจำที่ น็อกซ์แกรมมาสกูล

สิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก



ศูนย์ศิลปะการแสดงพร้อมหอประชุมระดับโลก โรงละคร และห้องซ้อมดนตรี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ และวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก โรงยิม สนามบาสเก็ตบอล เทนนิส และสควอชภายในบริเวณโรงเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม



ชมวิดีโอของเราได้ที่ www.knox.nsw.edu.au/videos เยี่ยมชมหอพักนักเรียนประจำและโรงเรียนเป็นการส่วนตัว ติดต่อมาร์ติน กูดดิง (Martin Gooding) หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนได้ที่ +61 2 9473 9768 หรืออีเมล goodingm@knox.nsw.edu.au

หอพักประจำสำหรับนักเรียนนานาชาติ



ประมาณหนึ่งในสามของนักเรียนประจำ 200 คนของเรามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ เวียดนาม กัมพูชา และไทย หอพักนักเรียนประจำที่ให้ความสำคัญต่อชุมชนในบรรยากาศร่มรื่น ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย ห้องพักทันสมัยและปลอดภัยพร้อมห้องน้ำในตัว

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านหอพักนักเรียนประจำ



หัวหน้าหอพัก ผู้จัดการหอพักหญิง และอาจารย์ที่เป็นมิตรและพักอยู่ในหอพักเป็นทีมที่สมดุลที่จะให้การสนับสนุนบุตรชายของคุณ เจ้าหน้าที่ประสานงานหอพักนักเรียนนานาชาติที่ทำหน้าที่สนับสนุนครอบครัวและนักเรียนชายจากต่างประเทศโดยเฉพาะ

ประสบการณ์แบบ นีอกซ์

การสนับสนุนด้านวิชาการ



ผู้อำนวยการด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ – ส่วนหอพักนักเรียน
ประจำจะทำหน้าที่ประสานงานการสอนและการสนับสนุนจาก
คณาจารย์ของนีอกซ์ในหอพักนักเรียนประจำ
เวลาเรียนที่จัดขึ้นโดยเฉพาะทุกเย็น
ผลสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (HSC) ที่โดดเด่น
เป็นเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยที่พิสูจน์แล้ว

การสนับสนุนด้านวัฒนธรรม



ผู้อำนวยการด้านวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม – ส่วนหอพัก
นักเรียนประจำจะทำหน้าที่ประสานงานโปรแกรมที่ให้เกียรติภูมิ
หลังทางวัฒนธรรมของนักเรียนทุกคน
นักเรียนประจำมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลอดทั้งปี
โดยมักจะร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ



โปรแกรมครอบคลุมทั้งชีวิต



หลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนประจำโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการพูด
ในที่สาธารณะ การทำอาหาร และมารยาท
โปรแกรมการเรียนรู้การบริการชุมชนและความยุติธรรมทางสังคม
ทัศนศึกษาในช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ทั่วซิดนีย์ที่จัดขึ้น
เป็นประจำ
กิจกรรมทางสังคมร่วมกับโรงเรียนสตรีในท้องถิ่น

กิจกรรมเสริมหลักสูตร



โอกาสมากมายในด้านดนตรี กีฬา การได้วาทิ การพูดในที่
สาธารณะ และการละคร
ชมรมความสนใจพิเศษหลังเลิกเรียน เช่น หมากรุก หุ่นยนต์
การสร้างคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว (แอนิเมชัน) และ
การเต้นรำ
ความสมดุลระหว่างกิจกรรมวิชาการและสันทนาการ